



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๒ ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และกำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ ๑๐ อัตราเงินเดือน ๕๘,๓๙๐ บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๕ อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท (๑ เม.ย. ๖๖) กลุ่มระบบบัญชี สำนักการคลังและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒) นางสาวกาญจนา พูลพังกา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๑ อัตราเงินเดือน ๓๕,๔๘๐ บาท (๑ ต.ค. ๖๖) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

๒. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ ๔๖ อัตราเงินเดือน ๕๗,๑๒๐ บาท หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นางสาวพัชรี หะระยัง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๐ อัตราเงินเดือน ๒๗๙๑๐ บาท สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๒) นางสาวกาญจนา ถาวรณา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๙๖ อัตราเงินเดือน ๔๑,๕๔๐ บาท สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิทยา ยางสด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี